



ที่ 27/2565

ชมรมโภชนวิทยามหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี
เขตราษฎร์เทพวิ กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 8539 โทรสาร 0 2640 9839

11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16
เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประชุมวิชาการ และ ใบสมัครลงทะเบียน
2. หนังสือประกอบการเบิกค่าลงทะเบียน

ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง “Future Food & Nutrition in the Era of Modern Medicine อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตในการแพทย์ยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการที่ทันสมัยและถูกต้อง และนำไปสู่การพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ เป็นเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการ ตามรายละเอียดการประชุมวิชาการที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ชมรมโภชนวิทยามหิดลและภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะอำนวยประโยชน์ ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับข้าราชการ อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการสาขาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและสถาบันยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเบิกเงินค่าลงทะเบียนคนละ 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสิทธิในการเดินทางและที่พัก ตามระเบียบของทางราชการได้จากต้นสังกัด รวมทั้งไม่ถือเป็นวันลา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่องการเบิกค่าลงทะเบียน สามารถดูรายละเอียดการประชุม ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ และดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ phnu.ph.mahidol.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช บำรุงพีชน์)

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและ

ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล